

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่	1	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เว็บไซต์สยามธุรกิจ
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เฟซบุ๊กเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
	3	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล
	4	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เฟซบุ๊กเสิร์ฟจากฟาร์ม
	5	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เว็บไซต์ThailandPlus
	6	Smart Group แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างการรวมกลุ่มเพื่อผลิตพืชผักปลอดภัย	เฟซบุ๊กเกษตรก้าวหน้า
	7	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เฟซบุ๊กศูนย์รวมความรู้เกษตร
	8	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยองต้นแบบ Smart Group	เว็บไซต์สำนักข่าวบางกอกทูเดย์
ส่วนภูมิภาค			
ไม่ผล	9	ออกแล้ว กระทอนยักษ์นาปรัก รสดี เนื้อฟู	TNN online
	10	งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12	รายการเข้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT North 11



กรมส่งเสริมการเกษตร พบแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษของต้นแบบ

Smart Group

📅 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566



กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดีมีเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต และ EECi


นางสาวรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โปษยานูวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาวรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจอร์จทาวน์ และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้านนายมานพ โปษยานูวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจอร์จทาวน์ ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์จากโรงเรือนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรือน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECi ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้านนางสาวขวัญใจ จินอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จตุรบรรณผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น ค่ะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิกส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลป่ายู อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในป่าน้ำมัน ปตท.สาขาตำบลป่ายูใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ขาออกอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดเงินขึ้นในชุมชนจำนวนมาก

 กรมส่งเสริมการเกษตร
20 มิถุนายน เวลา 09:30 น. · 🌐

🔔 ติดตาม ...

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ผักของต้นแบบ Smart Group

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดีมีมาตรฐานจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม และ EECI นางสาววรุณ สี่แดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โปษยาอนุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักมีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาววรุณ สี่แดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะและแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECI สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม

นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้านนายมานพ โปษยาอนุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าไปประโยชน์จากโรงเรียนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรือน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECI ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้ อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้านนางสาวขวัญใจ จันอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ผักตามลุ่มน้ำใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จุดรวบรวมผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิกส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตามลุ่มน้ำใน อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในบึงน้ำมัน ปตท.สาขาตำบลป่ายุบใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ชาวอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดเงินในชุมชนจำนวนมาก



กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ฝักระยอง ดันแบบ Smart Group

โดย torzkrub - มิถุนายน 20, 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ฝักระยองใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดีมีเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต และ EECi

นางสาวรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โปษยานุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ฝักระยองใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาวรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่พืชผักตำบลป่ายุบใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ฝักระยอง มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ฝักระยอง คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้าน นายมานพ โปษยานุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ฝักระยอง ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์จากโรงเรียนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรียน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECi ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้ อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฝักระยองใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้าน นางสาวขวัญใจ จันอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ฝักระยองใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จุดรวบรวมผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น ค่ะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิกส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในบึงน้ำมัน ปตท.สาขาตำบลป่ายุบใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ขาออกอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดเงินในชุมชนจำนวนมาก



เลิศฟ้าจากฟาร์ม

20 มิถุนายน เวลา 09:56 น. · 🌐

👤 ติดตาม ⋮

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ผักของต้นแบบ Smart Group

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตามปลายบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าตั้งเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต และ EECi

นางสาวรณข สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โพษายานูวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักตามปลายบใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักมีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาวรณข สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักตามปลายบใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเขตนวัตกรรมการเบี่ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม

นอกจากนี้ยังเห็นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักตามปลายบใน มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ผักตามปลายบใน คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้านนายมานพ โพษายานูวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตามปลายบใน ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าไปประโยชน์จากโรงเรียนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรือน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECi ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักตามปลายบใน กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักตามปลายบใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมีมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้านนางสาวขวัญใจ จันอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ผักตามปลายบใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จดรวบรวมผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิคส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลปลายบใน อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในบึงน้ำมัน ปตท. สาขาตามปลายบใน ทางเข้าโรงเรียนกานีวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ชาวอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดเงินในชุมชนจำนวนมาก

#ผักแปลงใหญ่ #SmartGroup #กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ผักของต้นแบบ Smart Group

© 20 มิถุนายน 2023 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดีมีเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต และ EECi

นางสาวรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โปษยาอนุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาวรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้าน นายมานพ โปษยาอนุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์จากโรงเรียนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรียน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECi ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้าน นางสาวขวัญใจ จันอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จุดรวบรวมผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น ค่ะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิกส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในบึงน้ำมัน ปตท.สาขาตำบลป่ายุบใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ขาออกอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดเงินในชุมชนจำนวนมาก

← เกษตรกรก้าวหน้า - #SmartGroup แปลงใหญ่ผักตำบลปายุบใน... | Facebook

 เกษตรกรก้าวหน้า
20 มิถุนายน เวลา 12:21 น. · 🌐 🔔 ติดตาม ...

#SmartGroup แปลงใหญ่ผักตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการรวมกลุ่มเพื่อผลิตพืชผักปลอดภัย และ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรกรนวัต และ EECi

● คุณवरุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และ คุณมานพ โปษยาอนันต์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักตำบลปายุบใน

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนจนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่ม รวมถึงจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่าย เพื่อจำหน่ายผลผลิตของกลุ่ม สร้างรายได้ให้สมาชิกเฉลี่ยวันละ 300 บาท/คน และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

● คุณवरุช กล่าวว่ ที่ผ่านมมาได้สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร

มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ อาทิ การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม

● นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักตำบลปายุบในมีสมาชิกเพียง 10 คน แต่ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน

ซึ่งกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยมีจุดแข็ง คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค

● คุณมานพ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ สมาชิกสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากโรงเรียนของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต กระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียน มีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ทั้งนักเรียนและเกษตรกรได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้อีกด้วย

● คุณเสฐินี ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลปายุบใน กล่าวว่ ปัจจุบันในกลุ่มมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ มีการสนับสนุนให้ใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกกลุ่มนำไปใช้ พร้อมจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม

โดยผลผลิตทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลปายุบใน และร้านค้าเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในบิมน้ำร้อน ปตท.สาขาตำบลปายุบใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ขาออกอำเภอวังจันทร์ อีกจุดหนึ่ง เพื่อวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

=====

#เกษตรกรก้าวหน้า #แวดวงเกษตร #แปลงใหญ่ผัก #ตำบลปายุบใน #อำเภอวังจันทร์ #ระยอง #แปลงใหญ่ผักระยอง #กรมส่งเสริมการเกษตร



← กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ฝักระยะของต้นแบบ... - ศูนย์รวมความรู้เกษตร | Facebook



ศูนย์รวมความรู้เกษตร เผยแพร่โน้ต
20 มิถุนายน เวลา 13:54 น. · 🌐

🔔 ติดตาม ⋮

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ฝักระยะของต้นแบบ Smart Group

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ผักของดินแบบ Smart Group

ข่าวส่วนภูมิภาค



Jumpon

🕒 20/06/2023

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดีมีดีเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม และ EECi

นางสาววรรณุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โปษยาอนุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาววรรณุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้าน นายมานพ โปษยาอนุวัตร เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์จากโรงเรือนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรือน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECi ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้ อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้าน นางสาวขวัญใจ จันอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จตุรวรรณผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น ค่ะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิิกส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาตำบลป่ายุบใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ขาออกอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดเงินในชุมชนจำนวนมาก



TNN **ประเด็นใหญ่**

ออกแล้ว "กระท้อนยักษ์นาปรัก" รสดี เนื้อฟู

ออกแล้ว "กระท้อนยักษ์นาปรัก" รสดี เนื้อฟู | TNNประเด็นใหญ่ 21-06-2566



TNN Online
5.23M subscribers

Subscribe

👍 Like

💬

➦ Share

⬇️ Download

⋮

761 views 17 hours ago #TNNประเด็นใหญ่ #ข่าว #TNNช่อง16

กระท้อนนาปรักยักษ์ ผลไม้ดีรสอร่อยพื้นถิ่น จังหวัดสตูล ตอนนี้ ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว คาดว่า จะให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 66 ตัน

#TNNประเด็นใหญ่ #ข่าว #TNNช่อง16 #TNNthailand #ข่าวล่าสุด #news #แบ่ง/ Show more



ลงม่วนเมืองเหนือ เวลา 11.30 - 12.00 น. เชคอินถิ่นเหนือ เวลา 13.00 - 13.30 น. และรายการเมืองไทยดีดี เวลา 13.30 - 14.00 น.

NBT North 11 งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 "เช้านี้ที่ภาคเหนือ "

ธนเดช วงศ์เขียว 1 subscriber [Subscribe](#) [Like](#) 1 [Dislike](#) [Share](#) [Download](#) [More](#)